

สิทธิพร เจริญในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

CHG – ไม่ได้คิดถึงเรื่องปัจจัยพื้นฐาน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว... ก็อย่างที่กล่าวมาตั้งแต่สมัยยุคต้นๆ การเขียนคอลัมน์ในหนังสือว่า หากจะหาหุ้นอ่านเพื่อการซื้อเก็บ ชื่อเก็งกำไร หรือจะซื้อแบบไหนก็ตาม แล้วอยากจะได้หุ้นพื้นฐานหน่อยๆ เหนือเมฆเศกกล่าวแล้วว่า ให้มองข้ามคอลัมน์บาดตาเขียนไปได้เลย ต้องอ่านคอลัมน์ของท่านอื่นๆ แล้วละ ก็มีหลายๆ คอลัมน์ ที่จะมีเรื่องของปัจจัยพื้นฐานมาว่าให้ได้อ่านประกอบกันไปคอลัมน์ด้วย... แล้วก็ถ้าจะอ่านของเหนือเมฆ แล้วเกิดคำถามถึงเรื่องปัจจัยพื้นฐาน ไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างๆ นานา อันนี้ขอออกตัวไว้เลย ว่าไม่ได้เอาความคิดรวมกับปัจจัยทางเทคนิค แล้วถึงจะเลือกเอามาเป็นหุ้นบาดตาเขียน... ยิ่งถ้าช่วงบอกร หรือ มีข่าวดีต่างๆ นานา อะไรในระยษนี้ เหนือเมฆขอกล่าวเน้นๆ เลยนะครับ ไม่เกี่ยวกับ ไม่ได้คิดถึงเลยด้วย ดังนั้น คอลัมน์ อาจจะต้องดูแรงๆ ช่าส์ๆ หรือ บู้ๆ น้อยๆ ถ้าจะไล่ก็ไล่เลย แต่ถ้าจะระวัง ก็พร้อมขายทิ้งตามเสมอ ก็ถือเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับท่านที่มาสายนี้ ก็แล้วกันนะครับ... มีผิดบ้าง ถูกบ้าง ก็ว่ากันไปตาม เรื่องราวทางเทคนิค ซึ่งสำคัญคือ ทางหนี หรือ จุด Stop Loss ที่เราต้องยึดมั่นไว้ด้วยเสมอ... อาจจะมีแถม ให้ในบางวันของการเขียน ในเรื่องของเกมการเล่น หรือ มีลี้จั่วหัวแบบเปรียบเทียบ ซึ่งก็อาจจะเข้าใจยาก หรือ ต้องทำความเข้าใจกันมากหน่อยนะครับ แต่จริงๆ แล้ว ถ้าจะไม่ต้องเปรียบเทียบ แล้วเอ่ยตรงๆ ได้ไหม นั้นแหละครับปัญหาเลย อาจจะไม่เข้าใจได้... ถึงได้บอกบ่อยๆ ว่า ถ้ามีโอกาสเจอหน้ากัน จะบอกให้ฟัง แล้ว ท่านจะร้อง อ้ออออ ขึ้นมาทันที... ก็อย่างว่า บาดตาเขียน มาสายนี้แล้ว ก็เหมือน "ซีหลังเสือ" ใหม่ก็ไมรู้

ดูตามเกม... เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่มองมานานมากๆ เรียกว่า ระยะ 1-2 ปีย้อนหลัง หรือจะ 3 ปี ก็นลยก็ว่าได้ ที่แอบๆ บอกให้ใครที่มีเงินเหลือๆ เล่น DCA ยังได้เลย... ดูเกมยาวๆ เลยนะ น่าจะมีดีเหลือๆ

- แนวรับ : ... 3.30-3.20 หรือจะลงถึง 3.10 ก็ยังคงน่าเก็บ
- เป้าหมาย : ... 4.30 และ 4.90 (เกมยาวอาจหวังถึง 7.40 ได้)

Price Chart...(CHG)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CHG... ก็ว่าจะเอาภาพมุมมองระยะสั้น มาว่ากันซะหน่อย ก็เกรงว่า หลายๆ ท่านจะกลัวเอาได้ ก็วันวาน ถือว่าขึ้นกลับมาแรงๆ พอสมควรเลยแหละ เห็นแท่งเทียนแล้วจะแหงๆ ใต้ไม่น้อยเลย... ก็เลยต้องขอเอาภาพใหญ่ๆ มุมมองหลักๆ มาว่ากัน ซึ่งในกราฟนี้ จะเป็น Weekly Chart นะครับ แล้วลองไล่ MA25 วัน แล้ว MA50 วัน (อาจเป็นชุด MA. 3 เขียนเลขก็ได้นะ) แล้วสุดท้าย บวกด้วย MA200 วันเข้าไปด้วย เพียงแค่นี้ ท่านก็จะอ่านแนวโน้มอะไรได้หลายๆ อย่างแล้วละครับ หรือจะเล่นการหาเป้าหมายด้วย Trend Channel ก็ได้ หรือจะว่ากันในเรื่องของการเล่นคลื่น แล้วเอา Fibonacci มาช่วยหาเป้าหมาย ก็ถือว่า น่าสนใจดีนะครับ ลองดู